

# TIN TỐT LÀNH TRỌN VẸN (PHẦN 5)

NẾU ĐỨC CHÚA JÊSUS CHRIST ĐÃ CHẾT CHO MỌI NGƯỜI,  
THÌ TẠI SAO NGÀI LẠI KHÔNG THỂ CỨU ĐƯỢC MỌI NGƯỜI ???  
(IF JESUS DIED FOR ALL, WHY CAN HE SAVE ALL ???)

Soạn bài: Dr. Hoàng Lê (Tiến sĩ dược khoa/dược sĩ) ( , 2023)

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem:

Lời ĐỨC CHÚA TRỜI GIÊ-HÔ-VA phán truyền điều gì về  
“Người Đạo Chúa” hay “Dân Chúa” ???

16 Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Này, con sắp an giấc với các tổ phụ con. Còn dân này sẽ nổi loạn và thông dâm với các thần của dân ngoại tại trong xứ mà họ sắp vào. Họ sẽ bỏ Ta và phá vỡ giao ước mà Ta đã lập với họ.

17 Trong ngày ấy, Ta sẽ nổi cơn thịnh nộ với họ. Ta sẽ lia bỏ họ và ẩn mặt khỏi họ, mặc cho họ bị cắn nuốt và tai ương, thảm họa đổ xuống trên họ.

Trong ngày đó, họ sẽ nói rằng: ‘Có phải vì Đức Chúa Trời không còn ở với tôi nên những thảm họa này đổ xuống cho tôi không?’

18 Còn Ta, trong ngày đó, chắc chắn Ta sẽ ẩn mặt đi vì mọi điều gian ác mà họ đã làm khi chạy theo các thần khác.

19 Vậy bây giờ hãy chép bài ca này và dạy cho dân Y-sơ-ra-ên. Hãy đặt nó vào miệng họ để bài ca này trở thành lời chứng của Ta cáo buộc dân Y-sơ-ra-ên.  
(Phục Truyền 32:16-19)

25 Môi-se truyền cho những người Lê-vi khiêng Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va rằng: 26 “Hãy lấy cuốn sách luật pháp này đặt cạnh Hòm Giao Ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em. Sách ấy ở đó sẽ như lời chứng cáo buộc anh em, 27 vì tôi biết tính phản trắc và ngoan cố của anh em.

Hôm nay, khi tôi còn sống giữa anh em mà anh em đã phản nghịch với Đức Giê-hô-va, huống chi là sau khi tôi qua đời!

29 Vì tôi biết rằng sau khi tôi qua đời, chắc chắn anh em sẽ bại hoại, quay lưng lại với con đường mà tôi đã truyền dạy cho anh em.

Trong tương lai, tai ương sẽ đổ xuống trên anh em vì anh em làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va, chọc giận Ngài bằng những công việc tay anh em làm.”

(Phục Truyền 32:25-29)

“Ê-sai lại mạnh dạn nói rằng: Những người không tìm kiếm Ta thì đã gặp được Ta; Ta đã tỏ mình ra cho những người chẳng cầu hỏi Ta.”

Nhưng về dân Y-sơ-ra-ên, Ngài phán:

Suốt ngày Ta dang tay hướng về một dân bất tuân và ngoan cố.”

(Rô-ma 10:20-21)

“6 Dân Ta bị tiêu diệt vì thiếu hiểu biết; vì người đã từ chối sự hiểu biết,  
Nên Ta cũng không để người làm thầy tế lễ cho Ta nữa;  
Vì người đã quên luật pháp của Đức Chúa Trời người,  
Nên Ta cũng sẽ quên con cái người.

7 Chúng càng sinh sản bao nhiêu càng phạm tội chống lại Ta bấy nhiêu;

Ta sẽ đổi vinh quang của chúng thành tủi nhục...

14 Một dân tộc không hiểu biết sẽ bị diệt vong.”

(Ô-sê 4:6,7,14)

---

19 Đức Giê-hô-va thấy điều đó và từ bỏ họ vì các con trai con gái Ngài đã chọc giận Ngài.

20 Ngài phán: “Ta sẽ giấu mặt đi để xem cuối cùng họ sẽ ra sao, vì họ là dòng dõi gian tà, là những đứa con bất trung...”

26 Ta định: ‘Ta sẽ phân tán họ khắp nơi, xóa sạch kỷ niệm họ khỏi loài người.

(Phục Truyền 32:19,20,26)

23 Ta cũng đã giơ tay thề với họ trong hoang mạc rằng

Ta sẽ làm cho họ tan lạc giữa các dân và rải ra trong nhiều nước,

24 vì họ không vâng giữ phán lệnh Ta nhưng đã loại bỏ luật lệ ta, vi phạm những ngày sa-bát Ta và mắt họ đã hướng về các thần tượng của tổ phụ mình.

25 Ta cũng đã ban cho họ những luật lệ không tốt và những phán lệnh không thể nhờ đó mà được sống.

(Ê-xê-chi-ên 20:23-25)

12 Ta cũng cho họ những ngày sa-bát của Ta như một dấu hiệu giữa Ta và họ,  
để họ biết rằng Ta là Đức Giê-hô-va đã biệt riêng họ ra thánh.

13 Nhưng nhà Y-sơ-ra-ên nổi loạn chống lại Ta trong hoang mạc.

Họ không noi theo luật lệ Ta, loại bỏ phán lệnh Ta là điều mà người nào làm theo sẽ nhờ đó được sống; họ vi phạm nghiêm trọng các ngày sa-bát Ta.

Bấy giờ, Ta phán Ta sẽ đổ cơn giận Ta trên họ và tiêu diệt họ trong hoang mạc.

(Ê-xê-chi-ên 20:12-13)

14 Đến ngày Ta xét xử người, liệu lòng người có chịu được và tay người có đủ sức chăng?

**Ta, Đức Giê-hô-va, đã nói thì Ta sẽ thi hành.**

15 Ta sẽ làm cho người **tan lạc** giữa các dân tộc, **phân tán** người trong các nước, và **Ta sẽ tiêu trừ điều ô uế khỏi giữa người.**

16 Bấy giờ, chính người sẽ bị khinh bỉ trước mắt các dân tộc và người sẽ biết rằng Ta là Đức Giê-hô-va. 17 Có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi:

18 “Hỡi con người, đối với Ta, **nhà Y-sơ-ra-ên** đã trở nên như căn bã; tất cả chúng chỉ là đồng, thiếc, sắt, chì, trong lò; chúng chỉ là căn bã của bạc. 19 Vì thế, Chúa Giê-hô-va phán: **‘Vì tất cả các người đã trở nên căn bã, cho nên Ta sẽ nhóm các người lại giữa thành Giê-ru-sa-lem.** 20 **Như người ta tập trung bạc, đồng, sắt, chì, thiếc, để bỏ vào lò và thổi lửa lên trên cho tan chảy ra thế nào, thì trong cơn giận và sự thịnh nộ của Ta, Ta cũng sẽ nhóm các người lại và ném vào lò để làm tan chảy ra cũng thế ấy.**

21 **Thật Ta sẽ nhóm các người lại và thổi lửa giận Ta trên các người thì các người sẽ tan chảy ra trong đó.** 22 **Như bạc tan chảy ra trong lò thì các người cũng sẽ tan chảy ra giữa thành ấy và các người sẽ biết rằng Ta, Đức Giê-hô-va, đã đổ cơn thịnh nộ Ta trên các người.’**”

(Ê-xê-chi-ên 22:14-22)

---

6 Có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi:

7 “Hỡi con người, **hãy xây mặt về phía Giê-ru-sa-lem,** **rao giảng chống lại các nơi thánh;** **hãy nói tiên tri chống lại đất Y-sơ-ra-ên.**

8 Hãy nói với đất Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Đức Giê-hô-va phán: Đây, Ta chống lại người. Ta sẽ tuốt gươm ra khỏi vỏ để tiêu diệt người công chính lẫn kẻ gian ác khỏi người. 9 **Vì Ta sẽ tiêu diệt người công chính lẫn kẻ gian ác khỏi người thì gươm Ta cũng sẽ tuốt khỏi vỏ để tiêu diệt mọi xác thịt từ nam chí bắc.**

10 Và mọi xác thịt sẽ biết Ta, Đức Giê-hô-va, đã tuốt gươm khỏi vỏ thì sẽ không nạt trở vào nữa!’

11 Hỡi con người, con hãy than thở với lòng đau thương; phải, hãy than thở trước mắt họ cách đắng cay. 12 Nếu họ nói với con: ‘Tại sao người than thở?’ Thì con trả lời rằng: **‘Vì tin tức được loan truyền khiến mọi lòng đều tan chảy, mọi tay đều yếu đuối, mọi trí đều mỏi mòn, mọi đầu gối đều yếu như nước.** Đây, **điều đó sắp xảy ra và sẽ trở thành sự thật, Chúa Giê-hô-va phán vậy!**”

(Ê-xê-chi-ên 21:6-12)

“Kết cuộc của họ là hư mất. **Họ lấy bụng mình làm chúa mình,** lấy xấu hổ làm vinh quang, và chỉ nghĩ đến những việc thế gian.”

(Phi-líp 3:19)

---

3 Ngài phán với tôi: “Hỡi con người, Ta sai con đến với dân Y-sơ-ra-ên, đến với các dân nổi loạn chống lại Ta. Chúng và tổ phụ chúng đã phạm tội nổi loạn chống lại Ta cho đến chính hôm nay. 4 Đó là con cái dày mắt cứng lòng mà Ta sai con đến với chúng. Khá nói với chúng rằng: ‘Chúa Giê-hô-va có phán như vậy!’ 5 Dù chúng có nghe hoặc không chịu nghe con vì chúng vốn là nhà nổi loạn, thì ít nữa chúng cũng biết rằng ở giữa chúng có một nhà tiên tri. 6 Nhưng hỡi con người, con chớ sợ chúng và cũng chớ sợ lời của chúng, dù phải gặp gai chông và sống giữa bọn cạp đi nữa. Đừng sợ lời của chúng và đừng kinh hãi khi đối mặt với chúng vì chúng là nhà nổi loạn. 7 Vậy con hãy truyền lời Ta phán với chúng cho dù chúng có nghe hay không, vì chúng là dân nổi loạn.”

8 Nhưng hỡi con người, hãy lắng nghe điều Ta phán với con. Đừng nổi loạn như nhà hay nổi loạn ấy. Hãy mở miệng ra ăn vật mà Ta ban cho con.” (Ê-xê-chi-ên 2:3-8)

“Nhưng họ không nghe Ta, chẳng thềm chú ý, lại còn cứng đầu cứng cổ, ăn ở xấu xa hơn cả tổ phụ mình.” (Giê-rê-mi 7:26)

Con người ngày nay bệnh tật đều do **6 con đường**:  
**Cách suy nghĩ** (think), **cách ăn nói** (talk), **cách ăn uống** (eat), **cách sống** (live),  
**cách đối nhân xử thế** (act), **cách giảm căng thẳng** (reduce stress).  
**CHỮA LÀNH BẰNG 10 ĐỊNH LUẬT CHỮA LÀNH TRỌN VẸN của ĐỨC CHÚA CHA.**

7 Nhưng nhà Y-sơ-ra-ên sẽ chẳng nghe con vì họ không muốn nghe Ta. Vì cả nhà Y-sơ-ra-ên đều cứng trán cứng lòng.

8 Này Ta sẽ làm cho mắt của con chai cứng để đối mặt với họ,  
và trán của con chai cứng để chạm trán với họ.

9 Ta làm cho trán con cứng như kim cương, rắn hơn đá lửa. Đừng sợ hãi họ, cũng đừng run rẩy vì bộ mặt của họ vì họ là nhà nổi loạn.”

10 Rồi Ngài phán với tôi rằng: “Hỡi con người, hãy nhận vào lòng và nghe vào tai mọi lời Ta sẽ phán với con. 11 Hãy đi đến với những người bị lưu đày, đến với đồng bào con và nói với họ rằng ‘Chúa Giê-hô-va phán như vậy,’ cho dù họ có nghe hay không.” (Ê-xê-chi-ên 3:7-11)

5 Chúa Giê-hô-va phán: “Đây là thành Giê-ru-sa-lem; Ta đã đặt nó làm trung tâm của các dân tộc và của các nước chung quanh nó. 6 Nhưng nó phản bội phán quyết Ta, làm điều độc ác hơn các dân tộc khác, chống lại luật lệ Ta hơn các nước chung quanh vì họ từ bỏ phán quyết Ta và không bước theo luật lệ Ta. 7 Do đó, Chúa Giê-hô-va phán: ‘Vì các người ương ngạnh hơn các dân tộc chung quanh, không bước theo luật lệ Ta, cũng không gìn giữ phán quyết Ta; ngay cả tiêu chuẩn của các nước chung quanh, các người cũng không theo nổi.’

8 Vì thế, Chúa Giê-hô-va phán: ‘Này, Ta, chính Ta sẽ chống lại người và Ta sẽ thi hành sự phán xét ở giữa người để các dân tộc đều thấy. 9 Vì mọi điều ghê tởm của người, Ta sẽ làm cho người một điều mà trước kia Ta chưa hề làm, và sau này cũng không hề làm nữa.

10 Do đó, ở giữa người, cha sẽ ăn thịt con, con sẽ ăn thịt cha. Ta sẽ thi hành sự phán xét trên người, và Ta sẽ làm cho tất cả những người sống sót của người tan lạc theo mọi hướng gió.”

11 Chúa Giê-hô-va phán: “Thật như Ta hằng sống, vì người đã làm ô uế nơi thánh Ta bằng những điều ghê tởm, kinh khủng nên Ta sẽ triệt hạ người không thương tiếc. Mắt Ta sẽ không đoái thương người nữa.

12 **Một phần ba trong người sẽ chết vì dịch bệnh, bị tiêu hao vì nạn đói kém ở giữa người; một phần ba sẽ chết vì gươm đao ở chung quanh người; còn một phần ba nữa Ta sẽ làm tan lạc theo mọi hướng gió và lấy gươm truy đuổi họ.**”  
(Ê-xê-chi-ên 5:7-12)

---

16 Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 17 “Hỡi con người, khi nhà Y-sơ-ra-ên ở trong đất mình, họ đã làm ô uế đất ấy bởi đường lối và việc làm của mình. Đường lối họ ở trước mặt Ta như là sự ô uế của một người đàn bà trong kỳ kinh nguyệt. 18 Ta đã đổ cơn thịnh nộ của Ta trên họ vì cơn huyết mà họ đã làm đổ ra trên đất, và vì họ đã làm ô uế đất ấy bởi thần tượng mình. 19 Ta đã làm cho họ tan lạc trong các dân và họ đã bị phân tán trong nhiều nước; Ta đã phán xét họ theo đường lối và việc làm của họ...

22 **Vì vậy, hãy nói với nhà Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Chúa Giê-hô-va phán: Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, không phải vì có các người mà Ta phải hành động, nhưng vì có danh thánh Ta mà các người đã xúc phạm trong các dân là nơi các người đã đi đến.** 23 Ta sẽ thánh hóa danh vĩ đại của Ta, là danh đã bị xúc phạm trong các dân; thật, giữa các dân đó, các người đã xúc phạm danh ấy. Chúa Giê-hô-va phán: Như vậy, các dân tộc sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va khi Ta bày tỏ trước mắt chúng sự thánh khiết của danh Ta qua các người. 24 Ta sẽ thu lại các người từ giữa các dân, nhóm các người lại từ mọi nước và đem vào đất riêng của các người.

25 **Ta sẽ rưới nước trên các người và các người sẽ trở nên sạch; Ta sẽ tẩy sạch hết mọi sự ô uế và mọi thần tượng của các người.**

26 Ta sẽ ban lòng mới cho các người và đặt thần mới trong các người. Ta sẽ cắt lòng bằng đá khỏi xác thịt các người và ban cho các người lòng bằng thịt. 27 Ta sẽ đặt Thần Ta trong các người và khiến các người noi theo luật lệ Ta, thì các người sẽ giữ mệnh lệnh Ta và làm theo. 28 Các người sẽ ở trong đất mà Ta đã ban cho tổ phụ các người; các người sẽ làm dân Ta, và Ta sẽ làm Đức Chúa Trời các người. 29 **Ta sẽ giải cứu các người khỏi mọi ô uế...**

31 Bấy giờ, các người sẽ nhớ lại đường lối xấu xa và việc làm không tốt của mình. Các người sẽ ghê tởm chính mình vì tội lỗi và những điều kinh tởm của các người.’

32 **Chúa Giê-hô-va phán: ‘Chẳng phải vì có các người mà Ta làm như vậy, các người phải biết điều đó. Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, hãy cảm thấy hổ thẹn và nhục nhã về đường lối mình!’**  
(Ê-xê-chi-ên 36:16-19; 22-29; 31-32)

20 Con hãy cầm những cây gậy mà con đã viết chữ trên đó cho họ xem 21 và nói với họ rằng Chúa Giê-hô-va phán: ‘Này, Ta sẽ đem con cái Y-sơ-ra-ên ra khỏi các nước mà họ đã đi đến. **Ta sẽ nhóm họ lại từ bốn phương và đem họ về trong đất riêng của họ.** 22 Ta sẽ làm cho họ thành một nước trong đất ấy trên các núi của Y-sơ-ra-ên, và chỉ có một vua sẽ cai trị họ. Họ sẽ không còn là hai nước và không bị chia thành hai vương quốc nữa. 23 Họ sẽ không tự làm ô uế bởi các thần tượng nữa, hoặc bởi những vật đáng kinh tởm, hoặc bởi mọi vi phạm của mình. **Ta sẽ giải cứu họ khỏi mọi nơi mà họ đã phạm tội.**

**Ta sẽ tẩy sạch họ; họ sẽ làm dân Ta và Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ.**

24 Đầy tớ Ta là Đa-vít sẽ làm vua trên họ và tất cả sẽ chỉ có một người chăn mà thôi.

Họ sẽ bước theo các mệnh lệnh của Ta; họ sẽ gìn giữ các luật lệ của Ta và làm theo.

(Ê-xê-chi-ên 37:20-24)

21 “Ta sẽ bày tỏ vinh quang Ta ra trong các nước; tất cả các dân tộc sẽ thấy Ta thi hành sự phán xét và đặt tay Ta trên chúng. 22 Từ ngày đó về sau, nhà Y-sơ-ra-ên sẽ biết Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ. 23 Bây giờ, các dân tộc sẽ biết rằng nhà Y-sơ-ra-ên đã bị lưu đày vì cơ tội lỗi của nó, vì nó đã phạm tội chống lại Ta. **Chính vì vậy mà Ta ẩn mặt Ta với họ, phó họ vào tay những kẻ thù và tất cả đã ngã chết bởi gươm.**

**24 Ta sẽ đối xử với họ như thế vì sự ô uế và tội ác của họ, và Ta đã ẩn mặt với họ.**

25 Cho nên, Chúa Giê-hô-va phán: ‘Bây giờ, Ta sẽ đem những kẻ lưu đày của Gia-cốp trở về; **Ta sẽ thương xót cả nhà Y-sơ-ra-ên** và Ta sẽ ghen tuông vì danh thánh Ta. 26 Họ sẽ quên đi sự xấu hổ và mọi tội bất trung mà họ đã phạm với Ta khi họ được sống bình yên trong xứ sở mình, không còn sợ hãi ai cả. **27 Khi Ta đã đem họ về từ giữa các dân và quy tụ họ lại từ đất của kẻ thù họ, thì Ta sẽ bày tỏ sự thánh khiết Ta qua họ trước mắt nhiều nước.**

**28 Họ sẽ biết rằng Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ khi Ta để họ bị lưu đày trong các nước rồi quy tụ họ lại trong xứ của họ, **chẳng để sót một ai.****

**29 Ta sẽ không ẩn mặt với họ nữa vì Ta sẽ đổ Thần Ta trên nhà Y-sơ-ra-ên, Chúa Giê-hô-va phán vậy.”**

(Ê-xê-chi-ên 39:21-29)

---

26 Dù vậy, họ không vâng lời và phản nghịch Chúa, ném bỏ luật pháp Chúa sau lưng, Giết các nhà tiên tri của Chúa, là những người khuyến cáo họ quay về với Chúa, và lại xúc phạm nặng đến Ngài.

27 Vì thế, Chúa phó họ vào tay các kẻ thù, và chúng hà hiếp họ. Trong cơn hoạn nạn, họ kêu cầu với Chúa. **Vì lòng nhân từ lớn lao, Chúa từ trời lắng nghe và ban cho những vi cứu tinh để giải cứu họ khỏi tay các kẻ thù mình.**

28 Nhưng khi được an ổn thì họ lại làm điều ác trước mặt Chúa. Vì vậy, Chúa phó mặc họ vào tay kẻ thù thống trị họ. Tuy nhiên khi họ trở lại kêu cầu với Chúa thì Chúa từ trên trời lắng nghe.

**Và vì lòng thương xót, Chúa đã nhiều lần giải cứu họ.**

29 Chúa cũng cảnh cáo để khiến họ quay về với luật pháp của Ngài.

**Tuy nhiên họ đã cư xử cách kiêu ngạo, không vâng theo các điều răn Chúa.**

**Họ vi phạm luật lệ của Chúa là luật lệ mà nếu ai vâng theo tất sẽ được sống.**

**Họ cứng đầu, cứng cổ và không chịu vâng lời.**

30 Chúa kiên nhẫn với họ nhiều năm, dùng Thần Linh và các nhà tiên tri của Ngài để cảnh cáo họ. Nhưng họ không lắng nghe nên Chúa phó họ vào tay các dân tộc sống trong xứ.

31 Tuy nhiên, **vì lòng thương xót lớn lao, Chúa không tận diệt họ cũng không từ bỏ họ.**

**Vì Chúa là Đức Chúa Trời hay thương xót và nhân từ.**

(Nê-hê-mi 9:26-31)

“Ôi! Chỉ một mình Chúa là Đức Giê-hô-va có một không hai;

Chúa đã dựng nên các tầng trời và trời của các tầng trời cùng toàn cơ binh của chúng,

**Đất và mọi vật trên đất, biển và muôn vật dưới biển.**

**Chúa bảo tồn các vật ấy và cơ binh trên tầng trời đều thờ phượng Ngài.”**

(Nê-hê-mi 9:6)

## SÁCH SÔ-PHÔ-NI:

2 Đức Giê-hô-va phán: **“Ta sẽ quét sạch tất cả khỏi mặt đất.**

3 **Ta sẽ quét sạch loài người và loài vật, Ta sẽ quét sạch chim trời và cá biển; Ta sẽ khiến cho kẻ ác vấp ngã, và tiêu diệt loài người khỏi mặt đất.”**

**Đức Giê-hô-va phán vậy.**

4 **“Ta sẽ giơ tay ra chống lại Giu-đa và tất cả cư dân Giê-ru-sa-lem; Ta sẽ tận diệt khỏi nơi này phần sót lại của Ba-anh, Và tên của các tư tế tà thần cùng các thầy tế lễ.**

5 **Ta sẽ tận diệt những kẻ quỳ trên mái nhà mà thờ lạy các thiên binh, Những kẻ thờ lạy và thề nguyện với Đức Giê-hô-va, Rồi cũng thề nguyện bởi vua mình,**

6 **Cùng những kẻ xây bỏ không theo Đức Giê-hô-va, Những kẻ không tìm kiếm Đức Giê-hô-va, và không cầu hỏi Ngài...**

13 Tài sản của chúng sẽ bị cướp đoạt, nhà cửa sẽ bị bỏ hoang. Chúng sẽ xây nhà mà không được ở, trồng nho mà không được uống rượu.

17 **Ta sẽ đem sự khốn khổ đến cho loài người; họ sẽ bước đi như người mù, Vì đã phạm tội với Đức Giê-hô-va; máu của họ sẽ đổ ra như bụi, Và ruột rửa nát như phân.**

18 **Cả đến bạc hoặc vàng của họ cũng không thể giải cứu họ trong ngày thịnh nộ của Đức Giê-hô-va. Nhưng toàn cõi đất sẽ bị lửa ghen Ngài thiêu đốt, Vì Ngài sẽ hủy diệt tất cả dân cư trên đất một cách thật kinh hoàng!”...**

(Sô-phô-ni-a 1:2-18)

1 **Hỡi dân chẳng biết xấu hổ! Hãy tập hợp lại, hãy tập hợp lại,**

2 **Trước khi chỉ thị được ban ra, ngày giờ trôi qua như trấu bay đi; Trước khi cơn nóng giận của Đức Giê-hô-va đến trên các người; Trước khi ngày thịnh nộ của Đức Giê-hô-va đến trên các người.**

3 **Hỡi tất cả những người nhu mì trên đất, là người thi hành mệnh lệnh của Chúa, hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va, hãy tìm kiếm sự công chính, tìm kiếm sự nhu mì; có lẽ anh em sẽ được che chở trong ngày thịnh nộ của Đức Giê-hô-va.**

(Sô-phô-ni-a 2:1-3)

---



- 1 Khốn cho thành phản loạn và ô uế, là thành phố áp bức!
- 2 Nó chẳng chịu nghe lời, không chịu sửa dạy;  
Chẳng tin cậy Đức Giê-hô-va, không đến gần Đức Chúa Trời mình.
- 3 Các thủ lĩnh trong thành như sư tử gầm thét;  
Các thẩm phán nó như muông sói ban đêm, chúng không để lại gì đến sáng.
- 4 Các kẻ tiên tri nó đều ngạo mạn, dối trá;  
Các thầy tế lễ nó làm ô uế nơi thánh và bẻ cong luật pháp.
- 5 Đức Giê-hô-va ngự giữa thành, là Đấng công chính,  
**Ngài chẳng hề làm điều ác.**

Mỗi buổi sáng, **Ngài thực thi công lý dưới ánh sáng, chẳng bao giờ thất bại;**  
Nhưng kẻ bất chính không biết xấu hổ.

6 “Ta đã tiêu diệt các dân tộc, khiến các tháp canh ở góc tường thành đổ nát.  
Ta làm cho đường phố nó ra hoang vắng, đến nỗi không còn ai qua lại.  
Các thành của chúng đã bị tiêu diệt, không còn một người nào, và chẳng có ai cư ngụ.

7 Ta đã phán bảo: **‘Con chỉ nên kính sợ Ta, chấp nhận sự sửa dạy!’**  
Thì chỗ ở nó sẽ không bị phá hủy theo mọi điều Ta đã định về nó.  
Nhưng chúng lại dậy sớm để làm những việc đòi bại.

8 **Vì vậy, Đức Giê-hô-va phán:**

“Hãy chờ đợi Ta, cho đến ngày Ta sẽ đứng lên cáo buộc;  
**Vì Ta đã quyết định tập hợp các dân tộc và quy tụ các vương quốc,**  
**Để trút trên chúng cơn thịnh nộ, tức là tất cả cơn giận bừng bừng của Ta.**  
**Vì toàn cõi đất sẽ bị thiêu đốt bởi lửa ghen của Ta.**

9 **Bấy giờ, Ta sẽ biến đổi các dân, thanh tẩy môi miệng,**  
**Để tất cả đều kêu cầu danh Đức Giê-hô-va, kể vai sát cánh phụng sự Ngài.**  
(Sô-phô-ni-a 3:1-9)

---



“Tôi nghe một tiếng lớn từ Ngài nói rằng:

**“Kìa, đền tạm của Đức Chúa Trời ở với loài người! Ngài sẽ ở với họ và họ sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với họ.**

**Ngài sẽ lau ráo nước mắt trên mắt họ. Sẽ không có sự chết, cũng không có tang chế, than khóc, hoặc đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi.”**

**Đấng ngồi trên ngai phán: “Này, Ta sẽ làm mới lại tất cả muôn vật.”**

Ngài lại phán: **“Hãy viết đi, vì những lời này là đáng tin cậy và chân thật.”**

Rồi Ngài phán với tôi: “Xong rồi! Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Khởi Nguyên và Tận Cùng.

**Người nào khát, Ta sẽ cho uống nước miễn phí từ nguồn nước sự sống.**

Người nào thắng sẽ nhận được những điều này làm cơ nghiệp; Ta sẽ làm Đức Chúa Trời người, và người sẽ làm con Ta.

Còn những kẻ hèn nhất, kẻ chẳng tin, kẻ đáng ghê tởm, kẻ giết người, kẻ gian dâm, **kẻ hành nghề ma thuật (Bán Thuốc Tây)**, kẻ thờ thần tượng, và tất cả những kẻ nói dối, **thì phần của chúng là hồ lửa lưu huỳnh đang bùng cháy. Đó là sự chết thứ hai.”**

(Khải Huyền 21:3-8)

---

“Hãy công khai khiển trách những kẻ cứ tiếp tục phạm tội, để những người khác phải sợ. Trước mặt Đức Chúa Trời và Đấng Christ Jêsus cùng các thiên sứ được chọn, ta khuyến cáo con hãy giữ những lời răn dạy này, không nên thành kiến, cũng đừng làm việc gì vì thiên vị. Đừng vội đặt tay trên ai cả, cũng đừng nhúng tay vào tội lỗi của người khác. Hãy giữ mình cho trong sạch. Vì dạ dày của con và vì con thường hay đau yếu nên con không chỉ uống nước mà hãy dùng một ít rượu. Tội lỗi của một số người thật rõ ràng, ngay cả trước khi bị xét xử; nhưng cũng có người về sau tội lỗi họ mới lộ ra. Các việc lành cũng vậy: Có việc lộ ra, lại có việc không lộ ra, nhưng về sau cũng không giấu mãi được.”

(1 Ti-mô-thê 5:20-25)

---

“Đức Chúa Trời đã gửi sứ điệp đến con cái Y-sơ-ra-ên, rao giảng Tin Lành bình an bởi Đức Chúa Jêsus Christ, tức là Chúa của mọi người.

Tất cả các nhà tiên tri đều làm chứng rằng ai tin Ngài thì nhờ danh Ngài được tha tội.”

(Công vụ 10:36, 43)

---

“Không có sự phân biệt giữa người Do Thái và người Hi Lạp, vì cùng chung một Chúa là Chúa của mọi người, Đấng ban ơn dư dật cho mọi người kêu cầu Ngài. Vì, **“ai kêu cầu danh Chúa đều sẽ được cứu.”** Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Không có người rao giảng thì nghe cách nào?

Ê-sai lại mạnh dạn nói rằng: **“Những người không tìm kiếm Ta thì đã gặp được Ta; Ta đã tỏ mình ra cho những người chẳng cầu hỏi Ta.”** Nhưng về dân Y-sơ-ra-ên, Ngài phán:

**“Suốt ngày Ta đang tay hướng về một dân bất tuân và ngoan cố.”**

(Rô-ma 10:12-14, 20-21)

---

**CHÚA vẫn luôn giang tay cứu họ vì họ là người công chính, có thật vậy không ?**

Nhưng về dân Y-sơ-ra-ên, Ngài phán:

Suốt ngày Ta dang tay hướng về một dân bất tuân và ngoan cố.”

(Rô-ma 10:20-21)

“Nhưng khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã đánh đuổi chúng trước mặt anh em thì anh em đừng tự nhủ rằng: ‘Nhờ sự công chính của ta nên Đức Giê-hô-va đã đem ta vào chiếm hữu đất này.’ Thật ra, chính vì tội ác của các dân tộc đó mà Đức Giê-hô-va đánh đuổi chúng khỏi anh em. Không phải vì sự công chính hay lòng chính trực của anh em mà anh em được vào chiếm hữu đất đai của các dân tộc ấy; nhưng vì tội ác của chúng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ trục xuất chúng khỏi anh em để làm ứng nghiệm lời hứa mà Ngài đã thề với các tổ phụ anh em là Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp. Như vậy, anh em phải biết rằng không phải nhờ sự công chính của anh em mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời cho anh em chiếm hữu vùng đất tốt tươi này đâu,  
vì anh em là một dân tộc cứng cố.”

(Phục Truyền 9:4-6)

---

“Không phải bất cứ ai nói với Ta: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’, đều được vào vương quốc thiên đàng đâu; nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi.

Vào Ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Ta: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa! Chúng con đã chẳng từng nhân danh Chúa nói tiên tri, nhân danh Chúa đuổi quỷ, nhân danh Chúa thực hiện nhiều phép lạ đó sao?’

Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng với họ rằng: ‘Hỡi những kẻ làm ác, hãy lui ra khỏi Ta, Ta chẳng hề biết các ngươi bao giờ!’”

(Ma-thi-ơ 7:21-23)

---

25 Thưa anh em, tôi muốn anh em hiểu sự màu nhiệm này để anh em không tự cho mình là khôn ngoan, đó là:

Một phần dân Y-sơ-ra-ên cứ cứng lòng cho đến khi số dân ngoại gia nhập đầy đủ. 26 Như vậy cả dân Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu, như có lời chép:

“Đấng Giải Cứu sẽ đến từ Si-ôn, cất bỏ sự vô đạo khỏi nhà Gia-cốp”;

27 “Và đây là giao ước Ta lập với họ, khi Ta xóa bỏ tội lỗi họ.”

32 Vì Đức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong chỗ không vâng phục, để thương xót mọi người.

(Rô-ma 11:25-27, 32)

**“Nếu chúng ta thất tín, thì Ngài vẫn thành tín;  
Vì Ngài không thể tự chối bỏ mình được.”  
(2 Ti-mô-thê 2:13)**

**“Còn TA, khi TA đã được treo lên khỏi đất,  
TA SẼ KÉO MỌI NGƯỜI ĐẾN VỚI TA.”  
(Giăng 12:32)**

---

**“Hỡi tất cả những ai ở các nơi tận cùng cõi đất,  
Hãy quay về với Ta và được cứu rỗi!  
Vì TA là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác.  
TA đã nhân danh chính TA mà thề,  
lời công chính ra từ miệng TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ TRỞ LẠI;  
MỌI ĐẦU GỐI sẽ quỳ trước mặt TA, và MỌI LƯỖI sẽ nhân danh TA mà thề.”  
(Ê-sai 45:23)**

**“Chính NGÀI tha thứ TẤT CẢ TỘI ÁC người,  
chữa lành MỌI BỆNH TẬT người.”  
(Thi Thiên 103:3)**

---

**“Ai không ở với Ta thì chống lại Ta, ai không liên kết với Ta thì tan tác.”  
(Ma-thi-ơ 12:30 và Lu-ca 11:23)**

**“Có một con đường dường như chính đáng cho loài người,  
nhưng cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết.” (Châm Ngôn 14:12 & 16:25)**

**“Mọi đường lối của con người đều là trong sạch theo mắt mình,  
nhưng Đức Giê-hô-va đánh giá tấm lòng.” (Châm Ngôn 16:2)**

---

**“SỰ PHẢN NGHỊCH” ĐÁNG TỘI NHƯ “TÀ THUẬT”:**

22 Sa-mu-ên nói: “Đức Giê-hô-va có vui thích về tế lễ thiêu và các sinh tế, bằng sự vâng theo tiếng phán của Ngài chẳng? Kìa, sự vâng lời tốt hơn sinh tế, sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực.  
23 Sự PHẢN NGHỊCH đáng tội như TÀ THUẬT, sự ƯƠNG NGANH đáng tội như THỜ LAY HÌNH TƯỢNG.  
Vì vua đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va nên Ngài cũng từ bỏ vua, không cho vua cai trị nữa.”  
(1 Sa-mu-ên 15:22-23)

“5 Vậy hãy giết chết những dục vọng trần tục như gian dâm, bất khiết, tình dục dâm dăng, ước muốn xấu xa và tham lam; **VÌ THAM LAM LÀ MỘT HÌNH THỨC THỜ HÌNH TƯỢNG**; 6 bởi những điều này, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên những con không vâng phục.” (Cô-lô-se 3:5-6)

---

**CHÚA phán gì về những “người chần bầy” như cha sứ, linh mục, mục sư, giáo sĩ...???**

“Các **NGƯỜI CHẦN BẦY** đều **NGU DẠI**, **KHÔNG** tìm cầu **CHÚA**.

**Vì vậy mà chúng KHÔNG được thịnh vượng, cả đàn chiên của chúng TAN TÁC.**” (Sách Thánh Kinh Giê-rê-mi, chương 10, câu 21 HĐ2010)

**HỌ KHÔNG BIẾT GÌ CẢ:**

“*In fact, people who think they know so much don’t know ANYTHING at all.*” (1 Corinthians 8:2 CEV)

“*Trên thực tế, những người nghĩ rằng họ biết rất nhiều lại KHÔNG BIẾT GÌ CẢ.*” (1 Cô-rinh-tô 8:2)

---

“Thưa anh em, sự ao ước của lòng tôi và lời khẩn cầu của tôi với **Đức Chúa Trời** là để **dân Y-sơ-ra-ên** được cứu rỗi.

Tôi làm chứng cho họ rằng **họ có lòng nhiệt thành** với **Đức Chúa Trời**, **nhưng lòng nhiệt thành đó thiếu tri thức.**” (Rô-ma 10:1-2)

---

“Ê-sai lại mạnh dạn nói rằng: **Những người không tìm kiếm Ta thì đã gặp được Ta; Ta đã tỏ mình ra** cho **những người chẳng cầu hỏi Ta.**”

Nhưng về **dân Y-sơ-ra-ên**, Ngài phán:

**Suốt ngày Ta dang tay hướng về một dân bất tuân và ngoan cố.**” (Rô-ma 10:20-21)

“**Những người vốn không cầu hỏi Ta, đã cầu xin Ta; những người vốn chẳng tìm Ta thì đã gặp được Ta.**

**Ta đã phán với một dân chưa từng kêu cầu danh Ta rằng: “Ta đây, có Ta đây!”** (Ê-sai 65:1)

---

**“Thưa anh em, hãy cùng nhau bắt chước tôi, và hãy chú tâm đến những người sống theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi.”**

(Phi-líp 3:17)

**“1 Lúc ấy, Đức Chúa Jêsus phán với dân chúng và các môn đồ rằng:**

**2“Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đều ngồi trên ghế của Môi-se.**

**3 Vậy, hãy làm theo và tuân giữ những gì họ bảo các ngươi; nhưng đừng bắt chước những gì họ làm, vì họ chỉ nói mà không làm.**

**4 Họ buộc và chất những gánh nặng khó mang trên vai người ta, còn chính họ thì chẳng động ngón tay vào.”**

(Ma-thi-ơ 23:1-4)

---

**“Ta đã bảo các con những điều này để các con khỏi bị vấp ngã.**

**Họ sẽ khai trừ các con khỏi nhà hội; và sẽ đến giờ mà kẻ nào giết các con lại tưởng rằng mình đang phục vụ Đức Chúa Trời. Họ SẼ làm những điều này vì họ KHÔNG biết CHA, cũng KHÔNG biết TA nữa.”**

(Giăng 16:1-3)